

หัวข้อข่าว : 'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจขึ้นราคาบุหรี่ ไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยาก
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 พฤษภาคม 2566
ที่มา : <https://headtopics.com/>

ค้นหา

HEAD TOPICS ประเทศไทย

'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจขึ้นราคา บุหรี่ ไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยาก

31/5/2566 6:01:00



กรุงเทพโพลล์
เป็นศูนย์วิจัยอิสระไม่ ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีความเป็นกลาง ใช้อ้างอิงคือเป็นที่ยอมรับ
สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย



'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจขึ้นราคาบุหรี่ยี่ ไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยาก บุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก กรุงเทพโพลล์

หัวข้อข่าว : 'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจขึ้นราคาบุหรี่ยิ่งไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยาก

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 พฤษภาคม 2566

ที่มา : <https://headtopics.com/>

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ย่านมอมดมของผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,114 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 ระบุว่า ตนเองและคนในครอบครัวไม่มีใครสูบบุหรี่ รองลงมาร้อยละ 16.4 ระบุว่า มีคนในครอบครัวหรือคนรักสูบ และร้อยละ 10.3 ระบุว่า เป็นคนสูบเอง เมื่อถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ว่าเคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.3 ระบุว่าเคยคิด โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69 ระบุว่าคิดจะเลิกสูบเพื่อตัวเอง เมื่อวันที่ 31 พ.ค.

66 กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ย่านมอมดมของผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,114 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 ระบุว่า ตนเองและคนในครอบครัวไม่มีใครสูบบุหรี่ รองลงมาร้อยละ 16.4 ระบุว่า มีคนในครอบครัวหรือคนรักสูบ และร้อยละ 10.3 ระบุว่า เป็นคนสูบเอง

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ว่าเคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.3 ระบุว่าเคยคิด โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69 ระบุว่าคิดจะเลิกสูบเพื่อตัวเอง และร้อยละ 31 ระบุว่าคิดจะเลิกสูบเพื่อคนในครอบครัว ขณะที่ร้อยละ 18.7 ระบุว่าไม่เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ ส่วนเหตุผลที่ยังไม่เลิกสูบบุหรี่นั้น ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.9 ระบุว่า ติดแล้วเลิกยาก รองลงมาร้อยละ 27.1 ระบุว่าสูบเพื่อคลายเครียด และร้อยละ 14.